



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v: Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học phí giáo dục, dạy nghề cho HS-SV thuộc hộ bị thu hồi đất theo Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND.

Căn cứ theo Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 27/10/2006 của UBND thành phố về thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Quỹ 156).

Căn cứ theo Công văn số 1782/HD-LĐTĐ ngày 19/04/2007 và số 5561/CV-LĐTĐ ngày 09/11/2007 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; công văn số 145/VPDD ngày 31/05/2007 gửi cho trường ngày 16/03/2009.

Nhà trường xin thông báo đến các em sinh viên như sau: Đối với học sinh – sinh viên là thành viên của hộ có đất bị thu hồi thuộc các dự án bồi thường dở dang và các dự án đầu tư mới trên địa bàn thành phố, hiện cư ngụ tại thành phố hoặc các tỉnh, tham gia học từ bậc tiểu học đến đại học tại các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố hoặc các tỉnh, **riêng đối với sinh viên bậc trung cấp, cao đẳng, đại học được hỗ trợ 50% học phí theo mức học phí của trường công lập thành phố.**

Đề nghị các em thuộc đối tượng trên đang học tại trường liên hệ với địa phương nơi thu hồi đất nhận và làm Giấy đề nghị hỗ trợ học phí (theo mẫu số 2/GDDT-156), có xác nhận về đối tượng được hỗ trợ của UBND phường - xã nơi thu hồi đất, gửi nhà trường trước mỗi năm học, nếu các em chưa được hỗ trợ học phí từ năm học trước cũng làm theo mẫu trên gửi Khoa, Khoa xác nhận xong thì kịp thời gửi về P. Kế hoạch tài chính để nhanh chóng thực hiện, đảm bảo quyền lợi của các em sinh viên.

Lưu ý: 1) Việc hỗ trợ tiền học phí cho sinh viên thuộc đối tượng có đất bị thu hồi chỉ được áp dụng với các môn học chính khóa, không áp dụng đối với trường hợp sinh viên đăng ký học lại, thi lại môn.

2) Các em thuộc diện trên vẫn nộp học phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định, nhà trường sẽ hoàn trả ngay số tiền học phí theo mức hỗ trợ của Hội đồng quản lý Quỹ 156.

Vậy Ban Giám hiệu xin thông báo đến các Khoa và các em sinh viên thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Ban lãnh đạo nhà Trường.
- Các Phòng, Khoa (thực hiện, thông báo cho HS-SV).
- Lưu P. TCHC.

TH.S. TRẦN THANH HẢI